



■ ■ แน่นนอนเมื่อ มีการตั้งจ้างงานออกบ้านขึ้นบริเวณปากซอยอยู่ได้ทางด่วนเขตบางคอแหลม โดยไม่มีการขออนุญาตจากเขต ซึ่งถือว่า ผิดกฎหมายสร้างความมีนงและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่งามให้กับกลุ่มอื่นๆ ต่อไปประเภทที่เรียกได้ว่า “ใครใคร่จ้างงานออกบ้านอะไรก็ได้ ก็จัดกันได้ตามใจชอบ” ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นกลุ่มใดก็ทำได้นับว่าอันตรายอย่างมากทีเดียว ที่จริงการจ้างงานใดๆ ถ้าเขตไม่อนุญาตก็ไม่ควรที่ผู้ใดกลุ่มใดคณะใดพึงกระทำ เพราะนั่นคือการฝ่าฝืนกฎหมาย เมื่อฝ่าฝืนกฎหมายเขตก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เช่นกัน ส่วนที่ใครจะบอกว่า เมื่อผิดกฎหมายทางผู้จัดเต็มใจเสียค่าปรับนั้นก็ยิ่งผิดหนักเข้าไปอีก เพราะรู้ว่าผิดหรือไม่ถูกต้องยังมีการฝ่าฝืน... ■ ■ ตรงกันข้ามถ้าเขตเขาพิจารณาแล้วเห็นว่าสม ควรและอนุญาตก็สามารถจัดได้อย่างไรก็ตาม คำพูดทำทนายคุยโวโอ้อวดจะเสียค่าปรับ โดยมากเป็นวิธีการที่นายทุนคนมีเงินบางกลุ่มเขาเจตนากระทำการกันอันไม่ได้แตกต่างจากการบุกรุกที่สาธารณะสร้างอาคารสถานที่แล้วด้านซาวความถูกผิดยอมเสียค่าปรับมาถึงทุกวันนี้หลายแห่ง ตรงนี้วิธีการสกปรกนี้ประชาชนต่างรู้เช่นเห็นชาติดี... ■ ■ ข้าราชการ กทท.คนหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้โดยหลักแล้วหากเกิดกับเขตไหน พื้นที่ไหน ผอ.เขตสามารถดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นได้ทันที คือ แจ้งความดำเนินคดี วันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวกำลังระบอบ สำหรับการจ้างงานได้ทางด่วนปากซอยอยู่ดี เขตบางคอแหลม ผอ.เขตแจ้งความได้เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาต อันเท่ากับฝ่าฝืนคำสั่งเขต... ■ ■ บอกตรงๆ ว่าที่มีคนไม่เข้าใจการทำงานของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทท. นั้นเป็นเรื่องธรรมดา เนื่องจากคนกลุ่มนี้บางคนอาจไม่เข้าใจบทบาท

ผู้ว่าฯกทท. ซึ่งทุ่มเทกับหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะความขยันในการลงพื้นที่ตรวจงานตื้อบจนบางคนบอกว่า “สร้างภาพ” ที่จริงแล้ว นายชัชชาติ ไม่ใช่คนประเภทนั้น เขาขยันทำงานอยู่กับงานการเมืองถึงลูกถึงคนมาตั้งแต่เป็นรัฐมนตรี จุดเด่นคือซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ที่สำคัญคิดดินเหมือนอดีต ผู้ว่าฯ กทท. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ที่ให้เกียรติกับประชาชนอย่างมากไม่ว่าจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใด ทว่าบทบาทการทำงานแฝงไปด้วยความเด็ดขาด กล่าวหาใครสั่งจ่ายหนี้ชวหาหนี้ไร้เหตุผลไม่ได้ สุดท้ายถูก “มาตรการอำนาจ” เจกเช่น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อาจอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ไม่ครบตาม อย่างไรก็ตาม เสี่ยงสนับสนุนไม่ว่าจะเดินทางไปพื้นที่ใด ประชาชนยังห้อมล้อมเนื่องแน่นตลอด... ■ ■ ล่าสุดหลังจากพ่อค้าแม่ค้าที่อ้างว่าเดือดร้อนจากการเรียกเก็บเงินของเทศกิจ แล้วฟ้องผู้ว่าฯชัชชาติกันแบบสดๆ ปรากฏว่า ถัดจากนั้นเพียงแค่วันเดียว เทศกิจเขตหนึ่งถูกตั้งกรรมการสอบสวนที่แถมยังหุบโต๊ะเฉียดขาดคอข้าเสียงุ่มๆ ว่า ถ้าพบเจ้าหน้าที่ทำผิดมีโทษสถานเดียวออกจากราชการ เพราะเป็นเรื่องริดไถหาประโยชน์... ■ ■ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสุวินทวงศ์ช่วงขาออกไม่ไกลไม่ไกลจากห้างบิ๊กซีมีบุรีร้องทุกข์ถึง “ไผ่ภู้า” ครั้งที่สามว่า กรมทางหลวงปิดถนนส่งผลให้รถติดขัดมหาวินาศสันตะโรมานานนับ 3 เดือน โดยไม่มีป้ายบอกกล่าวระยะเวลาก่อสร้างว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ทำความข้องใจสงสัย เหตุใดทำไมกรมทางหลวงทำอะไรข่มขืนใจ ข่มขืนใจประชาชนเช่นนี้ ยิ่งกว่านั้นคนงานที่ทำกันอยู่บางวันก็มีแค่ 4-5 คนเท่านั้น ตรงนี้อาจเปิดช่องทางให้ต่อเวลากันได้สะดวก เพราะไม่มีวันเวลากำหนดเป็นสัญญา ฉะนั้นในเมื่อกรมทางหลวง “หุบตาบอดมิด” ก็อยากขอร้องผู้ว่าฯชัชชาติ ช่วยลงไปดูและช่วยประสานถามให้ที่ว่า “ประชาชนจะเดือดร้อนรำคาญกับรถติดขัดตรงนี้ไปนานอีกสักกี่วันก็ปักชชาติ”... ■ ■

ไผ่ภู้า